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ในเล่ม

สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะอยู่จำานวน 32 แห่ง แต่มีสภาอาจารย์ 
ระดับส่วนงานอยู่เพียง 16 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50  
เท่าน้ัน สภาอาจารย์ระดับส่วนงานแห่งแรกก่อต้ังเม่ือ 
ปี พ.ศ. 2517 คือสภาอาจารย์ศิริราช และสภาอาจารย์ 
น้องใหม่ล่าสุดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 นี้เอง คือสภา
อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 มายาคติหรือความเช่ือ เก่ียวกับอำานาจและ
หน้าท่ีของ “สภาอาจารย์”
 “สภาอาจารย์ส่วนงาน ถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้าน…
ถูกผู้บริหารส่วนงาน มองด้วยท่าทีท่ีเป็นลบว่าคอยจ้อง
จับผิดการทำางานของฝ่ายบริหาร” 
 “บุคลากร - อาจารย์ไม่ใส่ใจ ไม่เอาธุระ...ขาดความ
กระตือรือร้นเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนงาน 
หรือกรรมการคณะ (กค.) รวมท้ังการไม่ให้ความสำาคัญต่อ
การจัดต้ังสภาอาจารย์ในระดับส่วนงาน...แต่เม่ือตนเองได้

               เเลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดต้ังสภาอาจารย์  
 โดย ผศ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร 
     สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 สวัสดีครับท่านคณาจารย์และชาวมหิดลท่ีเคารพรัก ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ี 
ผมมีเร่ืองรายงาน 2 เร่ือง ดังน้ี 
 1. สภาคณาจารย์ได้ทำาหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอให้สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้มีระบบและกลไกการติดตามผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นมติจาก 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซ่ึงการดำาเนินการของส่วนงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมีความล่าช้ามาก และอาจ
ส่งผลต่อผู้ร้องทุกข์และมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังน้ี
  1. เม่ือสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ดำาเนินการใด  ๆขอให้สำานักงานสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติดังกล่าว และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
  2. เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณากำาหนดกลไก และกระบวนการในการติดตามฯ
  3. การติดตามการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย จะต้องมีการกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการ 
ให้ชัดเจน และให้มีการรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. ขอให้สภามหาวิทยาลัยทำาหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือรับทราบมติสภามหาวิทยาลัย และ 
ข้ันตอนการดำาเนินการ (ถ้ามี)
 ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอน้ีแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยจะยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวและ
จะนำาเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2558
 2. ผมได้เข้าพบ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับท่ีประชุมประธาน 
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ สำานักงาน  
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา สาระสำาคัญติดตามได้ในเล่มครับ

รับผลกระทบจากความไม่ถูกต้องชอบธรรมใน
องค์กร จึงร้องหาคนช่วย” (ข่าวสภาคณาจารย์ ปี
ท่ี 41 ฉบับท่ี 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 หน้า 
4-5)
 “เพ่ือให้คณาจารย์ในแต่ละส่วนงานมี 
ช่องทางในการส่ือสารและมีส่วนร่วมในการ 

เสนอแนะข้อคิดเห็นกับผู้บริหารส่วนงานเพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจน
มีช่องทางในการส่ือสารระหว่างคณาจารย์ภายในส่วนงาน 
และเช่ือมโยงข้อมูลกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” 
( มติที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สามัญ 
คร้ังท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เห็น
ควรให้มีการจัดตั้งสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน ) 
 อำานาจและหน้าท่ีของสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน
ท่ีเป็นจริง
 ผู้เขียนได้รวบรวม สรุปจากประกาศ/ข้อบังคับ 
ว่าด้วยสภาอาจารย์ส่วนงานทั้ง 16 ส่วนงาน พบว่า สภา
อาจารย์ ทำาหน้าท่ี 
 (1) ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาแก่ผู้บริหารคณะ 
ในกิจการต่าง ๆ  ของคณะ 
 (2) ปฏิบัติภารกิจของคณะตามที่คณบดี หรือ 
คณะกรรมการประจำาคณะมอบหมาย 
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 (3) เป็นตัวแทนอาจารย์ในการติดต่อสัมพันธ์กับ
องค์กรอ่ืน 
 (4) ส่งเสริมความสามัคคี และคุณธรรมของ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะ 
 (5) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธ์ิเสรีภาพอันชอบธรรม
ของคณาจารย์และบุคลากรของคณะ และ 
 (6) สภาอาจารย์อาจวางระเบียบปฏิบัติ และออก
ข้อบังคับของสภาอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของ
สภาอาจารย์ได้ ท้ังน้ีต้องไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย คณะ และสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย 
มหิดล และดำาเนินการโดยชอบธรรมในฐานะตัวแทน 
ของสมาชิกสภาอาจารย์ท้ังหมด เพ่ือประโยชน์ของสถาบัน
เป็นส่วนรวม
 จะเห็นได้ว่า ขอบเขตอำานาจและหน้าที่ของ 
สภาอาจารย์ระดับส่วนงาน ทำางานสนับสนุนฝ่ายบริหาร 
ดำาเนินการต่าง  ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมายและดูแล 
ส่งเสริมและพิทักษ์สิท ธ์ิเสรีภาพอันชอบธรรมของ 
คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ไม่ใช่แต่เฉพาะอาจารย์
เท่าน้ัน 
 ส่วนงาน “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” 
ดำาเนินการอย่างไร ?
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นส่วนงาน 
หนึ่งที่ยังไม่ได้จัดตั้งสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน และเมื่อ 
ผู้อำานวยการสถาบันฯ ได้รับหนังสือจากสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี ศธ 0517.001/ว 236 ลงวันท่ี  
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องขอความร่วมมือให้มี 
การจัดต้ังสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน จึงได้ดำาเนินการ 
นำาเร่ืองดังกล่าวเป็นวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุม 
คณะกรรมการกิจกรรมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ( ซึ่งเป็นเวทีการประชุมที่ทุกคนใน
สถาบันฯ จะประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน ) และได้เห็นชอบ

เรียนเชิญ รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล อดีตประธานสภา
อาจารยศิ์รริาช เป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ในการจัดต้ัง
และการดำาเนินงานของสภาอาจารย์ศิริราช ให้บุคลากร 
ของสถาบันฯ ได้รับความรู้มากมายท้ังแง่ประวัติศาสตร์ 
หลักคิด และอุดมการณ์ รวมถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
กับ สภาอาจารย์ ซึ่งเป็นองค์กรในระดับส่วนงาน และ  
สภาคณาจารย์ ซึ่งเป็นองค์กรในระดับมหาวิทยาลัย  
การจัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาย 
ในส่วนงานในคร้ังน้ี ถือเป็นก้าวท่ีสำาคัญก้าวแรกของการ
ดำาเนินการเพื่อการจัดตั้งสภาอาจารย์ของสถาบันฯ
 มีประเด็นคำาถามสำาคัญท่ีจะต้องร่วมกันขบคิด
ต่อไป คือ 
 1. บุคลากรในองค์กร หากเห็นว่า ในองค์กรมี  
“ธรรมาภิบาล” เพียงพอ แบบหาที่ติไม่ได้เลย ก็ไม่มีความ
จำาเป็นต้องตั้งสภาอาจารย์
 2. ส่วนงานต้องเห็นความสำาคัญและความ
จำาเป็นของการมีสภาอาจารย์ ( ไม่เฉพาะผู้บริหาร แต่ 
หมายถึงบุคลากรทุกคน )
 3. บุคลากรมีความพร้อม มีผู้ดำาเนินการก่อต้ัง  
ซ่ึงเป็นผู้มีความเสียสละ และมีความต้ังใจในการเป็น 
ตัวแทนส่วนงาน
 ณ เวลาน้ี ผู้บริหารสถาบันฯ เห็นความสำาคัญ  
และเปิดโอกาสให้จัดต้ังสภาอาจารย์ระดับส่วนงานแล้ว 
สถาบันฯ จะจัดตั้งสภาอาจารย์ได้สำาเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่
กับการดำาเนินงานต่อไป ได้แก่ การที่บุคลากรทุกส่วน 
ในสถาบันร่วมกันขบคิดหาคำาตอบให้ได้ว่า สถาบันฯ มี 
ความจำาเป็นเพียงใดต้องมีสภาอาจารย์ส่วนงาน ( มีข้อดี  
ข้อเสียอย่างไร ) มีบุคลากรที่มีจิตสาธารณะ เสียสละใน 
การทำางานเพ่ือส่วนรวมหรือไม่ หากตอบคำาถามข้างต้นได้  
สภาอาจารย์ส่วนงานจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ห ่างไกลจากอัลไซเมอร์
    โดย รศ.ดร.วิภาวรรณ ต้ังนิพนธ์
         สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

บรรยายพิเศษ เร่ือง ทำาอย่างไรให้ 

 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ค้นพบ
เม่ือ พ.ศ. 2449 โดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันช่ือว่า อาลอยส์ 
อัลซไฮเมอร์ (Alois Alzheimer) โรคนี้จึงถูกตั้งชื่อตามชื่อ
ผู้ค้นพบ โรคอัลไซเมอร์เป็นอาการความจำาเส่ือมท่ีรักษา
ไม่หาย โดยผู้ป่วยคนแรกท่ีนายแพทย์ผู้น้ีพบ ในปี พ.ศ. 
2444 เป็นสตรีอายุประมาณ 50 ปี และเป็นช่วงหมด
ประจำาเดือน (menopause) แล้วจึงมีฮอร์โมนเพศหญิง
ชนิดเอสโตรเจนต่ำา ผู้ป่วยมีอาการหลงลืม ประสาทหลอน 
หลอดเลือดแดงแข็งตัว และเกิดสภาวะอัมพฤกษ์ช่ัวคราว 
 ก่อนเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2449 ต่อมาจึงสันนิษฐานว่า 
    สตรีวัยหมดประจำาเดือนจะมีโอกาสเป็นโรคน้ีได้ 

ง่ายกว่าผู้ชาย 
     อาการของโรค (clinical features of Alzheimer’s 
disease) มีลักษณะดังน้ี
    1. การสูญเสียการจำา (amnesia) ส่งผลให้การเรียนรู้
และความจำาบกพร่อง
    2. การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง (aphasia)
    3. การเคลื่อนไหวที่ผิดปกต ิ(apraxia) 
    4. สูญเสียการระบุชื่อ (agnosia) ซึ่งเดิมเคยรู้ว่าส่ิงน้ี
ชื่อว่าอะไรแต่ปัจจุบันจำาไม่ได้แล้ว
    5. สภาวะความบกพร่องการรับกลิ่น (anosmia) 
เป็นความรู้สึกไม่ชอบกลิ่นที่เคยชอบมาก่อน
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 6. การสูญเสียความสามารถการบริหารจัดการ  
  (disturbance in executive functioning) และมีอาการ 
ซึมเศร้าเพ่ิมมากข้ึน  
 บุคคลสำาคัญท่ีมีอาการของโรคน้ี ตัวอย่างเช่น  
นางแจ็กเกอลีน ลี แจ๊คกี เคนเนดี โอนาสซิส หรือ แจ๊กกี 
เคนเนดี อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา 
เร่ิมมีอาการช่วงอายุ 50 กว่าปี จากข้อมูลท่ีลงนิตยสาร
กล่าวว่าอาการแรกท่ีสังเกตเห็นคือ ในเช้าวันหน่ึงนาง 
แจ็กเกอลีนไปซ้ืออาหารมาเก็บไว้ในตู้เย็นตามปกติ และ 
อีก 2 ชั่วโมงต่อมา เธอออกไปซื้ออีกครั้งโดยเมื่อกลับ 
ถึงบ้านเปิดตู้เย็นเพื่อจะเก็บอาหาร จึงพบว่าตู้เย็นเต็มไป
ด้วยส่ิงของชนิดเดียวกันกับที่เพิ่งซื้อมา ทำาให้รู้ทันทีว่า 
เริ่มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์แล้ว จากการสืบประวัติของ
บุคคลในครอบครัวพบว่า มารดาของนางแจ็กเกอลีน 
ก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ดังน้ันหากมีบุคคลในครอบครัว
ป่วยด้วยโรคน้ีควรต้องเร่ิมดูแลตัวเองต้ังแต่อายุ 40 ปี 
เพ่ือการป้องกัน อีกตัวอย่างหน่ึงเป็นของผู้ป่วยท่ีมีอายุ 
มากแล้วจึงแสดงอาการของโรคนี้คือ นายโรนัลด์ เรแกน 
อดตีประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา พบวา่เปน็โรคอลัไซเมอร์
เม่ืออายุกว่า 70 ปี เป็นช่วงภายหลังที่พ้นจากตำาแหน่ง
ประธานาธิบดี ในครอบครัวของเขามีประวัติว่ามารดาเป็น
โรคอัลไซเมอร์ ดังน้ันโรคอัลไซเมอร์จึงมี 2 แบบหลัก ๆ  คือ 
อัลไซเมอรท์ีเ่กดิในผูท้ีม่อีายนุอ้ย (early-onset Alzheimer) 
ซ่ึงโดยมากจะเป็นผลจากกรรมพันธ์ุ (genetics) ดังเช่น
ตัวอย่างของนางแจ็กเกอลีน ส่วนอีกชนิดหน่ึงเป็นแบบท่ี
เกิดในผู้ท่ีมีอายุมาก (late-onset Alzheimer) ดังตัวอย่าง
ของ นายโรนัลด์ เรแกน แต่เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วผู้ป่วย
แบบ early-onset จะเสียชีวิตเร็วกว่าเนื่องจากอาการป่วย
เกิดข้ึนแบบฉับพลัน ทำาให้มีผลต่อจิตใจ แล้วความรู้สึกสลด
หดหู่ ความซึมเศร้า (depression) ก็จะตามมาบ่ันทอน
อาการป่วยให้ทรุดเร็วข้ึน
 พฤติกรรมอ่ืน ๆ  ของผู้สูงอายุที่พบเห็นบ่อยครั้ง 
เช่น การปิดประตูบ้านแล้วเก็บกุญแจไว้ที่ใดที่หนึ่งโดย 
ที่ไม่ได้นำาติดตัวมาด้วย เม่ือกลับบ้านนึกไม่ออกว่าเก็บไว้ 
ท่ีใด แบบน้ีไม่จัดเป็นอาการผิดปกติ เพราะในคนปกติ 
ท่ัวไปท่ีเตรียมตัวออกจากบ้านโดยมากจะมีพฤติกรรม 
หลายอย่างพร้อมกัน ต้องสร้างหน่วยความจำามาก แต่ 
ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องให้ความสนใจ (concentrate) ในแต่ละ
พฤติกรรมเพ่ิมข้ึน ถ้าเป็นคนวัยเด็กหรือวัยรุ่น จะสามารถ
ทำาส่ิงต่าง ๆ  พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันและสามารถจดจำา
พฤติกรรมต่าง ๆ  ได้ ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงไม่ควรสร้าง
หน่วยความจำาหลายอย่างพร้อมกัน ควรทำาทีละอย่าง ทีละ
เร่ือง และให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่อง  ๆไป จะ
ทำาให้ผู้สูงอายุสามารถจดจำาได้ดีขึ้น เพราะการกระทำา 
ด้วยความรีบร้อนจะจำาอะไรไม่ได้ เน่ืองจากเซลล์ประสาท 
มีอายุมากเท่ากับอายุของคน  ๆ น้ัน การสร้างหน่วย 
ความจำาจึงล่าช้า ถ้าพยายามย้ำาคิดย้ำาทำาสักเล็กน้อย คือ 
 ทำาแล้วต้องหันกลับไปทบทวนพฤติกรรมอีกคร้ังเพ่ือ 
    เป็นการย้ำาการสร้างความจำา

 การตรวจสอบโรคสมองเสื่อมเพื่อการยืนยัน
ความเป็นโรคอัลไซเมอร์ ในประเทศไทยใช้การตรวจสอบ
สภาพสมองเส่ือมเบ้ืองต้นเป็นแบบทดสอบฉบับภาษาไทยท่ี
เรียกว่า mini mental state examination MMSE-Thai 
2002 แล้วพิจารณาผลจากคะแนนท่ีทำาได้ตามระดับการ
ศึกษา ส่วนการตรวจด้วยเคร่ืองมือ magnetic resonance   
imaging (MRI) เป็นการเปรียบเทียบดูลักษณะสมองผู้ป่วย
กับคนปกติพบว่า สมองของผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะ 
มีขนาดเล็กลงจากปกติ เกิดอาการฝ่อ (shrink) และพ้ืนท่ี
ส่วนท่ีฝ่อได้แก่ hippocampus อยู่บริเวณขมับในสมอง
บริเวณ temporal lobe เป็นท่ีเร่ิมสร้างหน่วยความจำา และ
เก็บข้อมูลมายังบริเวณ parietal lobe นั่นเป็นสาเหตุให้ 
ผู้ที่ถูกตีศีรษะบริเวณท้ายทอยจะลืมความทรงจำาสมัย 
วัยเด็ก 
 การตรวจโรคสมองเส่ือมเพ่ือยืนยันอาการของ 
โรคอัลไซเมอร์ด้วยเคร่ือง Positron Emission Tomography 
(PET) Scan แสดงลักษณะการทำางาน (metabolism) ของ
สมองผิดปกติเปรียบเทียบกับสมองปกติ ดังในรูปภาพ 
จะแสดงปริมาณของสารกลูโคลสในบริเวณต่าง  ๆของ 
สมองท่ีสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำาข้ึน กรณีกลูโคลสมี 
ปริมาณต่ำาบริเวณ hippocampus แสดงว่าสมองเร่ิมมี
อาการเบ้ืองต้นของโรคแล้ว (mild cognitive impairment) 
การด่ืมเหล้าหรือมีคลอเรสเตอรอลสูงก็ส่งผลเช่นเดียวกัน 
คือเร่ิมมีการตายของเซลล์ประสาทท่ีเช่ือว่ามีความสัมพันธ์
กับรอยโรคท่ีสำาคัญคือ amyloid plaque และ neurofibril-
lary tangle แล้วทำาให้สารส่ือประสาทบางชนิดทำางาน 
น้อยลง เช่น acetylcholine เมื่อพบว่าปริมาณลดลงกว่า
ปกติจะช้ีบ่งว่าเป็นความจำาเส่ือมชนิดอัลไซเมอร์ 
       
 

 
 
 สาเหตุและปัจจัยความเส่ียง (risk factor) ของ
การเกิดโรคอัลไซเมอร์ นอกจากจะพบในผู้สูงอายุแล้ว ยังมี
ปัจจัยอ่ืนอีก ได้แก่
 1. Familial history : genetic ประวัติการกลายพันธ์ุ 
ของยีนส์บางตัว (mutation) เช่น พรีเซนิลิน1 พรีเซนิลิน2 
ApoE
 2. Female ผูห้ญงิจะมโีอกาสเปน็โรคนีไ้ดง้า่ยกวา่ 
ผู้ชาย โดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำาเดือน
 3. Severe head injury สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรง
จากอุบัติเหตุ 
 4. Cerebrovascular disease โรคเส้นเลือดใน
สมองตีบ
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 5. Atherosclerosis โรคเส้นเลือดแข็ง 
 6. High blood pressure ความดันโลหิตสูง
 7. Obesity โรคอ้วน
 8. Diabetes โรคเบาหวาน
 9. Stress ความเครียด
 การป้องกันการเกิดโรค สำาหรับผู้สูงอายุควร 
มีข้อปฏิบัติดังน้ี
 1. การออกกำาลังกาย (exercise) ที่เหมาะสมจะ 
ช่วยให้เกิดการหลั่งสาร BDNF (brain derived neuro-
trophic factor) ในสมอง 
 2. สภาพแวดล้อมที่ดี (enriched environment)  
 อากาศสดช่ืน เป็นธรรมชาติ
 3. การนอนหลับอย่างพอเพียง (sufficient sleep)  
เนื่องจากผู้สูงอายุจะพบปัญหาการนอนไม่หลับ ผู้สูงอายุ
ควรนอนต่อเน่ืองอย่างน้อย 6.5 ช่ัวโมงต่อวัน โดยปราศจาก
ส่ิงรบกวน เช่น เสียง กล่ิน แสง เป็นต้น ช่วงการนอนหลับ
ข้อมูลท่ีสร้างหน่วยความจำาแบบระยะส้ัน (short-term 
memory) จะเปล่ียนไปเป็นแบบความจำาระยะยาว (long-
term memory)
 4. การรับประทานอาหารอย่างระมัดระวัง (di-
etary restriction) พยายามงดรับประทานอาหารท่ีมี 
ไขมันสูงและรสจัด เช่น หวาน เค็ม  
 5. กิจกรรมยามว่าง (leisure activities) โดย 
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เน้นเกี่ยวกับการใช้มือ เพราะพื้นที่บริเวณสมอง frontal 
lobe หลายส่วนที่เกี่ยวกับ motor function  
 6. ดนตรี (music) มีผลพิสูจน์ว่าการฟังดนตรีจะ 
มีคลื่นเสียงผ่านเข้าหูไปตามเส้นประสาทในหู แล้วกระตุ้น 
การหล่ังของสารที่เก่ียวกับ opioid เช่น เอนดอร์ฟิน  
(endorphine) ที่ทำาให้เกิด euphoria (ภาวะเคลิ้มสุข) ซ่ึง 
ช่วยเพิ่มการสร้างความจำา ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการร้อง 
เล่น หรือฟัง ต่างส่งผลดีทั้งสิ้น ให้เป็นแนวดนตรีที่พอใจ
หรือชอบ
 7. สารแอนติออกซิแดนซ์ (antioxidants) เพื่อ 
ลดสารอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบของเซลล์ ลดการตาย
ของเซลล์ เช่น ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซี วิตามินอี มีสีเข้ม 
ต่าง ๆ  ได้แก่ ผลไม้ตระกูลเบอร์ร่ี อะโวกาโด ขม้ินชัน และ
ในพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง สำาหรับสาร docosa-
hexaenoic acid (DHA) ท่ีมีในปลาทะเล เช่น ปลาแซลมอน  
เป็นต้น จะมีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
เซลล์ประสาท นอกจากน้ียังมีสารสกัดจากธรรมชาติท่ี 
เป็นประโยชน์ ได้แก่ แปะก๊วย กลีงกล่อม พลูดิน artichoke 
omega-3 fatty acid เป็นต้น
 8. การรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำาเนิด (stem cells) 
โดยการพัฒนาเซลล์ต้นกำาเนิดให้เจริญเติบโตเป็นเซลล์
ประสาทเพื่อนำามาทดแทนเซลล์ที่ตายไปในสมองของ 
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ 

การแพ้แล้วไม่พาล หรือชนะแล้วยังให้กำาลังใจและให้เกียรติ
ผู้แพ้ กีฬาเองยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี 
ในชุมชน และสร้างความบันเทิงต่ืนเต้นให้ชุมชนหรือผู้คน 
ได้คลายเหงาได้อีกด้วย ส่วนการเล่นกีฬาแล้วได้เป็นแชมป์  
ได้มีอาชีพและมีรายได้จากการเล่นกีฬาน้ัน เป็นเพียงส่วน
ย่อย ไม่ใช่หน้าที่หลักของแก่นการเล่นกีฬา
 ลองหันมาพิจารณาหน้าท่ีหรือฟังก์ชันของการ
ปฏิบัติธรรมดูบ้างว่าได้แก่อะไรบ้าง? พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง "ปฏิบัติธรรมให้ 
ถูกทาง" ว่าการปฏิบัติธรรมคือ การเอาธรรมะมาใช้ ขอ 
ย้อนกลับไปคำาถามข้างต้นท่ีว่า "กีฬาและปฏิบัติธรรม" 
เก่ียวข้องกันอย่างไร? จะตอบคำาถามน้ีได้ คงต้องเข้าใจ 
ให้ได้ก่อนว่า "เป้าหมาย" ของการปฏิบัติคืออะไร? คำาตอบ
คือ เราปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ท้ังสามด้าน 
ของชีวิต คือ 
 1. ด้านกายภาพ (พฤติกรรม) 
 2. อารมณ์ (จิตใจ) และ 
 3. ความคิด (ปัญญา) 

 กีฬากับการปฏิบัติธรรม 
  โดย  อ.หอม พรมอ่อน 
       วิทยาลัยศาสนศึกษา

   บทความน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้เพ่ือนมหิดลหันมา
ให้ความสำาคัญกับร่างกายของเราเอง เพราะร่างกายเป็นส่ิง
ซ่ึงเราต้องอาศัยเขา การท่ีเขาจะให้เราอาศัยได้ดีเพียงไร และ
นานแค่ไหน ก็ข้ึนอยู่กับเราเองว่าจะใส่ใจให้ความเมตตาแก่
ร่างกายของตนเองมากน้อยเพียงไร และความจริงอีกด้าน
หน่ึงคือร่างกายของทุกคนเป็นอนัตตา กล่าวคือมันไม่อยู่ใน
อำานาจของเรา ถึงเวลาจะป่วยจะเจ็บมันก็เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยของมัน เราเองหาใช่เจ้านายเขา เป็นเพียงแต่ผู้อาศัย
เขาและดูแลเขาเท่าน้ันเอง  
 บทความน้ีขอนำาเสนอข้อคิดอันหน่ึง ซ่ึงคาดว่าหาก
ผู้อ่านนำาไปทดลองปฏิบัติดูแล้ว คงจะได้รับความบันเทิงและ
ได้ร่างกายท่ีเป่ียมด้วยสุขภาวะกลับมา หรือท่ีมีสุขภาวะดีอยู่
แล้วคงจะมีเพ่ิมมากข้ึน ข้อคิดอันน้ีมีช่ือเรียกว่า "การกีฬา 
คือการปฏิบัติธรรม" หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ จงเล่นกีฬา
ให้ดูเสมือนหน่ึงว่าเรากำาลังปฏิบัติธรรมอยู่ 
 หลายท่านคงฉงนใจว่า การปฏิบัติธรรมกับการ 
เล่นกีฬาจะเก่ียวข้องกันได้อย่างไร เพราะส่ิงหน่ึงดูเยือกเย็น  
สงบน่ิง แต่อีกสิ่งหนึ่งดูตื่นเต้นและผาดโผน เราจะทราบ 

คำาตอบน้ีได้ไม่ยากหากเราเข้าใจความหมาย 
และเป้าหมายท่ีเป็นแก่นแท้ของท้ังสองส่ิง ผมเอง
มองและพบว่าหน้าท่ีหรือฟังก์ชันของการกีฬา 
คือการพัฒนาให้เรามีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
เสริมสร้างจริยธรรม เช่น การเคารพกติกา  
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 หากเราเล่นกีฬาตามแก่นหรือฟังก์ชันหรือตาม
คุณค่าแท้ของกีฬาแล้ว เราสามารถพบได้ว่า กีฬาสามารถ
เป็นเคร่ืองมืออย่างดีในการพัฒนาชีวิตให้เกิดความสมบูรณ์
ท้ังสามด้านได้ ผมขอยกการเล่นปิงปองเป็นตัวอย่างในการ
ขยายความตรงน้ีครับ ผมพบว่าการเล่นปิงปองทำาให้เกิด 
ส่ิงเหล่าน้ี 
 1. ในแง่บุคคล มันช่วยขับเหง่ือออกมาได้มาก  
เล่นเพียง 15 นาที เหง่ือจะโชกพอกับการป่ันจักรยาน 15 
กิโลเมตร ข้อดีของเหง่ือออกคือ มันเอาไขมันออกมาด้วย
 2. ปิงปองช่วยให้เกิดสมาธิดีมาก เพราะสายตา 
เราต้องเพ่งกสิณลงไปท่ีลูกปิงปองอย่างจดจ่อ จะเหม่อลอย
มองยอดหญ้าทิวไผ่กับสายลมเหมือนป่ันจักรยานไม่ได้เลย
 3. ปิงปองทำาให้เกิด social interaction ได้เป็น 
อย่างดี หรือเป็นเคร่ืองมือสร้างความสามัคคี ก่อนหน้าท่ี 
จะมีปิงปอง บุคลากรของหน่วยงานจะต่างคนต่างอยู่ ท่ีเป็น
เช่นน้ีไม่ใช่เพราะมีเร่ืองราวให้โกรธกันนะครับ แต่เป็นเพราะ
ขาดสิ่งที่จะทำาให้คนในหน่วยงานคุ้นเคยกัน รปภ. อยู่ตาม
ประสา รปภ. พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีก้มหน้าก้มตาอยู่กับ
คอมพิวเตอร์ ในมือ ถือแต่เอกสาร ส่วนอาจารย์ ต้ังหน้า
เตรียมสอน ด้านนักศึกษา มาเรียนแล้วเตรียมตัวกลับ แต่พอ
มีปิงปองแล้ว กลับกลายเป็นว่าแต่ละส่วนงานมีโอกาสได้ 
มาพูดจาหยอกล้อกันสนุกสนานรอบ  ๆบริเวณโต๊ะปิงปอง 
อาจารยท์ีฝ่มีอืไมเ่อาไหนกไ็ดล้งเลน่กับมือชัน้เซยีนของกลุม่
นักศึกษา บางที รปภ. ซัดลูกตบจนอาจารย์หน้าหงายไปเลย
ก็มี ในห้องเรียนอาจารย์ดูเป็นผู้มีอำานาจและมีความรู้กว่า 
ลูกศิษย์ แต่บนสังเวียน table tennis นักศึกษาไม่ย้ังมือเลย
 4. ปิงปองและกีฬาทุกชนิด สามารถทำาลายอีโก้ 
และ social class ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเพราะกีฬาน้ันวัด
ความสูงต่ำากันที่กรรม (การกระทำา) ไม่ได้วัดกันที่ตำาแหน่ง 
ชาติกำาเนิด หรือสีผิว
 5. การเล่นปิงปองต้องใช้การคิด วิเคราะห์ท้ังก่อน
เล่น ขณะเล่น และหลังเล่น เช่น ต้องอ่านให้ออกว่าคู่แข่งมี
จุดแข็งอะไร จุดอ่อนอะไร การเซิร์ฟลูกของเขาเซิร์ฟด้วยวิธี
อย่างไร เช่น เป็นลูก topspin, side-spin, backspin หรือ 
underspin ไม้ของเขาติดยางเม็ดหรือยางเรียบ การอ่าน
ปัจจัยเหล่าน้ี ถือเป็นกระบวนการฝึกปัญญา คู่แข่งบางราย
มีจุดแข็งคือเคล่ือนท่ีเร็ว คล่องแคล่ว เราต้องเปล่ียนเกมซ่ึง
ทำาให้เขาหมดโอกาสในการใช้ความเร็วของเขาเล่นงานเรา 
เช่น เขาเก่งในการโต้ลูกนอกโต๊ะ เราก็เปล่ียนให้เขามาเล่น
ลูกบนโต๊ะ การทำาอย่างน้ีก็จะทำาให้เขาใช้จุดแข็งของเขา 
ไม่ได้ 
 6. สนุกมาก ๆ
 หากสังเกตให้ดีจากหกข้อข้างต้น เราจะพบว่า  
แต่ละข้อได้ซ่อนผลของการปฏิบัติไว ้เช่น ข้อท่ี 1 การท่ีเรา
มีสุขภาวะร่างกายท่ีดีนับเป็นความสุขกาย ซ่ึงทางพระพุทธ
ศาสนาก็ให้ความสำาคัญของข้อน้ี ข้อท่ี 2 เป็นการฝึกจิตให้
เป็นสมาธิไม่วอกแวก ข้อท่ี 3 ช่วยให้เกิดความมีไมตรี อารีย์
ต่อกัน ก็เป็นคุณธรรมท่ีพุทธศาสนาและทุกศาสนาส่งเสริม
ให้เกิดขึ้นในมนุษย์ทุกชนชาติ ข้อท่ี 4 เป็นคุณธรรมท่ี 

สำาคัญย่ิงอย่างหน่ึงท่ีมนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันในฐานะความ
เป็นมนุษย์เหมือนกัน ข้อท่ี 5 คือกระบวนการฝึกใช้ความ 
คิด วิเคราะห์ ทบทวน มองเหตุไปหาผล หรือมองผลไปหา 
เหตุ และ ข้อท่ี 6 คือหากจิตใจมีความปีติ ยินดี เบิกบาน 
และบันเทิง ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอบายมุข ทางพุทธศาสนาเอง 
ก็จัดให้จิตที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ว่าเป็นจิตที่มีคุณภาพ
 นอกจากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ใน
ประเทศอื่น  ๆ ซ่ึงนับถือศาสนาอื่น เช่น ศาสนาที่นับถือ 
พระเจ้าก็ได้นำาเกมกีฬามาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง 
ให้ศาสนิกชนของตนได้ดำาเนินชีวิตตามหลักคำาสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถืออยู่ ตัวอย่างเช่น ศาสนาให้ความสำาคัญ
กับเร่ือง ความเป็นมิตรภาพระหว่างกัน ความมีระเบียบ 
วินัยในสังคม ความเมตตากัน ความเป็นพ่ีน้องกัน และ 
ความเป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน สิ่งซึ่งจะช่วยให้เกิดความสำาคัญ
ท่ีว่ามาน้ีในสังคมได้ นอกจากกีฬาแล้วคงมีส่ิงอ่ืนอีกไม่ 
มากนัก ซ่ึงทำาสิ่งเดียวแล้วเกิดผลหลายอย่างตามมา
        ข้ันตอนพ้ืนฐานการเล่นกีฬาให้เป็นการปฏิบัติธรรม
 1. ต้องวางทิฐิ (view or attitude) ต่อการเล่นให้ 
ถูกต้อง เช่น การวางใจก่อนเล่นว่าตนจะเล่นเพื่อเอาเหงื่อ
ยอ่มจะแตกตา่งจากการเลน่เพือ่เปน็แชมปเ์ปีย้น การวางทิฐิ
แต่เร่ิมเช่นน้ีย่อมมีผลทางใจคือ จะเล่นด้วยใจท่ีปล่อยวาง 
มาก เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือชนะ ล้วนเหง่ือออกท้ังน้ัน 
และไม่เครียดด้วย หากเราเล่นเพ่ือต้องเป็นแชมป์หรือผู้ไม่แพ้ 
เราจะเกิดความเครียดท้ังก่อนเล่น ขณะเล่น และหลังเล่น
 2. ขณะเล่น ก็จง concentrate อยู่กับการเล่น
มากกว่าผู้เล่น (playing, not player) 
 3. ฝึกสร้างอภัยทานให้เกิดข้ึนขณะเล่น คำาว่า 
“อภัย” ในบาลีหมายถึง “ความไม่น่ากลัว” นัยยะคือการ 
แสดงความน่ารัก น่านับถือ น่าคบหา ไม่ใช่มีความหมาย 
แคบเฉพาะการไม่ถือโกรธกับคนท่ีทำาให้เราเจ็บใจเท่าน้ัน  
เราสามารถฝึกจิตให้มีความอภัยได้ขณะเล่นกีฬา เช่น  
บางทีได้แต้มแบบโชคช่วย (พลิกเน็ต) ก็กล่าวคำาว่า “ขออภัย” 
หรือเราตีลูกออกเส้นไปไกลนอกสนามทำาให้เพ่ือนต้องว่ิง 
ตามเก็บ เราก็ต้องกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” หรือ 
บางทีคู่แข่งเขาเล่นได้ดี ตีได้สวย เราก็กล่าวชมเขาด้วย 
คำาอุทานท่ีรู้สึกท่ึง เช่น “โห...ทำาได้ไงอ่ะ” หรือ “นับถือ ๆ” 
เช่ือไหมครับ คำาพูดเล็กน้อยเหล่าน้ีสามารถสร้างบรรยากาศ
การเล่นกีฬาอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นอย่างดี แต่หากเล่น
กีฬาคราวใดไม่มีการให้อภัยทานแก่กันเลย ก็จะมีแต่ถ้อยคำา
แสดงความสะใจ และเย้ยหยัน แทนท่ีบรรยากาศมิตรภาพ
จะเกิดข้ึน ก็กลับกลายเป็นสร้างมิตรให้เป็นศัตรู
 หมายเหตุนะครับว่า กีฬาช่วยให้เราเข้าถึงผลของ
การปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ที่สุดของผลการ
ปฏิบัติธรรม ในพระไตรปิฎกยังไม่ปรากฏว่ามีผู้บรรลุธรรม
จากการเล่นกีฬานะครับ สุดท้ายขอฝากข้อคิดไว้ว่า
 “หากห้องแล็บคือห้องทดลองความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผมมองว่ากีฬาก็เปรียบดังห้องแล็บ
ทดลองความรู้ทางศาสนา”
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 ศ.อดิศักด์ิ พงษ์พูลผลศักด์ิ ประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
พร้อมด้วยสมาชิก ปอมท. ส่วนหน่ึง เข้าพบ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ กกอ. และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษา เพ่ือนำาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาและผลักดันให้
เกิดการแยกส่วนงานบริหารและจัดการอุดมศึกษา ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเลขาธิการ กกอ. ได้กล่าวถึง
แนวทางดำาเนินการดังกล่าว สรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี

ปอมท. พบ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. ร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียม 
ยกร่างเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และหากที่ประขุม ก.พ.อ.  
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ สกอ. ก็จะได้เสนอร่าง 
พระราชบัญญัติต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา- 
ธิการ พิจารณาเพ่ือเสนอนำาเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เป็นร่างฉบับท่ี ครม. เสนอต่อท่ีประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาข้ันตอนต่อไป
 2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตัวร่างที่ยังมีข้อท้วงติงในหลาย
มาตรา ซ่ึงเลขาธกิาร กกอ. แจง้วา่คงจะตอ้งทำาการยกรา่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จ
ก่อน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลฯ จึงจะ 
นำามาดำาเนินการพิจารณาในลำาดับต่อมา
 3. การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยแยก
อุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กกอ. 
แจ้งว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติ  
จัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา โดย ปอมท. สามารถยกร่าง
หรือรายละเอียดในการยกร่าง โครงสร้าง ของกระทรวง
อุดมศึกษา เสนอ สกอ. ซ่ึง สกอ. ก็จะได้นำามารวมเป็น
ร่างฉบับท่ี สกอ. จะเสนอ ครม. ต่อไป ซ่ึง พระราชบัญญัติ
จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาจะเป็นเรื่องที่ สกอ. จะต้อง 
เร่งดำาเนินการเป็นลำาดับแรก และให้แล้วเสร็จก่อนท่ี  
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  
ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปตามลำาดับ

 4. เรื ่องโครงสร้างเงินเดือน 8% อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินการ ซ่ึงมีแนวโน้มว่า เป็นการตั้งงบประมาณให้ 
คร่ึงหน่ึง ส่วนอีก 4% ตอ้งเปน็งบประมาณของมหาวทิยาลยั
จ่ายเองในปีงบประมาณ 2558 และการตั้งงบประมาณปี 
2559 เป็นการต้ังเต็มวงเงินประมาณท่ีกำาหนดไว้ สำาหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
 5. การจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2558 ของ
ปอมท. สกอ. ยินดีสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินจำากัด
สูงสุด โดยขอให้ ปอมท. เสนอโครงการจัดประชุมวิชาการ
เพ่ือ สกอ. จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป
 6. เลขาธิการ กกอ. เสนอ ปอมท. ยกร่างกฎหมาย 
เกณฑ์ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา รวม
ถึงวาระการดำารงตำาแหน่งบริหารสถาบันอุดมศึกษา และ
เกณฑ์ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
อุดมศึกษา เพ่ือออกเป็นกฎหมาย หรือกฎกระทรวง เพราะ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจ 
เร่ืองธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ท้ังน้ี 
ปอมท. จะนำาไปเป็นหัวข้อในการประชุมวิชาการประจำาปี 
2558 เร่ือง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”
 7. รูปแบบการจัดสวัสดิการรักษาสุขภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เลขาธิการ กกอ. แจ้งว่า ควรต้ังเป็น 
กองทุนหลักประกันสุขภาพสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพราะปัจจุบันมีจำานวนพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่า  
1 แสนคน คงจะมีบริษัทเอกชนท่ีสนใจจำานวนมากเข้ามา
ดำาเนินการกองทุนฯ น้ีได้ในอนาคต พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะทำารูปแบบใด 
    ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธ์ิแก้ว ผอ.ฝ่ายวิชาการ ปอมท.  
   ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ รองเลขาธิการ ปอมท.
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พบกันใหม่ฉบับหน้า

 ส วัส ดีชาวม หิดล ทุก ท่าน  
 ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีขอมอบ ความสุขให้
ชาวมหิดลทุกท่านด้วยบทความท่ีน่าสนใจเช่นเคย เร่ือง
แรกเป็นเร่ือง “แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดต้ังสภา
อาจารย์” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซ่ึง 
ขณะน้ีอยู่ในระยะเร่ิมต้นคือการเตรียมการจัดต้ังสภา
อาจารย์ระดับส่วนงานซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสภาคณาจารย์ได้
พยายามผลักดันมาหลายวาระนับต้ังแต่มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ

 หลายท่านเคยมีอาการเช่น ปิดประตูบ้าน
แล้วเก็บกุญแจไว้ท่ีใดท่ีหน่ึง โดยท่ีไม่ได้นำาติดตัว
มาด้วย เม่ือกลับบ้านนึกไม่ออกว่าเก็บไว้ท่ีใด แล้ว
เกิดสงสัยว่าอย่างน้ีเรียกว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์
หรือไม่ และจะมีวิธีการตรวจสอบและป้องกันโรค 
ได้อย่างไร สามารถหาคำาตอบได้จากบทความเร่ือง 
ท่ีสอง “ทำาอย่างไรให้ห่างไกลจากอัลไซเมอร์” 
เร่ืองท่ีสามเป็นเร่ือง “กีฬากับการปฏิบัติธรรม” 
ซ่ึงได้กล่าวถึงเร่ืองสองเร่ืองท่ีดูเหมือนจะห่างไกลกัน 
คือการเล่นกีฬากับการปฏิบัติธรรม มีความเช่ือมโยง
กันอย่างไร 

 นอกจากบทความทั้งสามเรื่องแล้ว ประธาน
สภาคณาจารย์ได้รายงานความคืบหน้าของการ 
ดำาเนินงานของสภาคณาจารย์ในเดือนพฤษภาคม 

ระบบและกลไกการติดตามผลการดำาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย และการเข้าพบเลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)

 เดือนพฤษภาคม มีวันสำาคัญวันหน่ึงคือ วัน
งดสูบบุหร่ีโลก และยังเป็นเดือนท่ีประเทศไทยย่างเข้า
สู่ฤดูฝนแล้ว ขอให้ชาวมหิดลทุกท่านดูแลสุขภาพ  
หม่ันออกกำาลังกายซ่ึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย 
และเชิญร่วมกันรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยของพวกเรา
ปลอดภัยจากบุหร่ี

 ในเดือนมิถุนายน ท่ีจะถึงน้ี สภา
คณาจารย์ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม 
“แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังประเด็นปัญหา 
เก่ียวกับการเสนอขอตำาแหน่งทางวิชาการ” ซ่ึง
จะจัดข้ึนใน 3 สถานท่ี 3 วัน โดยเลือกท่ีจะ 
เข้าร่วมวันใดวันหน่ึงตามท่ีท่าน
สะดวก

ท่ีผ่านมา ได้แก่การเสนอให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้มี 


